



ประกาศสำนักงานเขตพระโขนง  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ด้วยกรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้วางกรอบแนวคิดให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นโยบายรัฐบาลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กว่า ๒๓๘ นโยบาย เพื่อขับเคลื่อน **กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน** ทั้งนี้ได้มีการปรับแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ โดยมีการวัดผลลัพธ์สำคัญตามวัตถุประสงค์ (Objective Key Results : OKRs) และจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ ๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีทิศทางการบริหารพัฒนากรุงเทพมหานครในปัจจุบันเป็น ๙ ด้าน(ดี) และ ๒๘ ประเด็นการพัฒนา โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอยู่ในแผนงานการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๘ ด้านที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อมดี ประเด็นการพัฒนาที่ ๔.๑ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ เรื่องที่ต้องทำ (Action Plan) ๐๔๙. ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง และ ๑๐๘. สวน ๑๕ นาทีทั่วกรุง โดยกำหนดให้สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตขับเคลื่อนแผนดังกล่าว มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อมเพื่อเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในพื้นที่ลดมลพิษทางอากาศ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่กรุงเทพมหานครและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำนักงานเขตพระโขนงได้เล็งเห็นความสำคัญตามนโยบายดังกล่าว จึงดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม และประสานขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนร่วมดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง สำนักงานเขตพระโขนงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของอาคารสถานที่ บ้านพักอาศัย และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมือง โดยการปลูกพืชสวนเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ฯลฯ บริเวณอาคารสถานที่ของท่านในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น สวนแนวตั้ง สวนอาคารหรือสวนดาดฟ้า (GREEN ROOF) สวนหย่อม หรือสวนสาธารณะ และขอความร่วมมือในการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวของท่านให้อยู่ในสภาพพร้อมรับ สวยงาม เพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านและกรุงเทพมหานครต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวทิพย์ สุคนธ์ณี)  
ผู้อำนวยการเขตพระโขนง